



ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสำหรับ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 ได้มีมติเห็นชอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้บริหาร 6 สายงาน โดยกำหนดระยะเวลาการขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ไว้ นั้น

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดลำพูน ในการประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 จึงให้ปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 9 ดังนี้

1. ได้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2. ได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

3. ได้ดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 หรือที่ ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการศึกษอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง (นบสท.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.จ.รับรอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2549



(นายจิตพงษ์ ฤทธิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน